



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅตาไ้
เรื่อง แก้ไขห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ตามทึ้องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅตาไ้ ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ทำให้การดำเนินการฝึกอบรมโครงการต่างๆตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เพราะอาจทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดการเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น

ฉะนั้น เพื่อให้การแก้ไขห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปตามสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนด และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการขออนุมัติแก้ไขห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ นี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทรัพย์ทวี คำสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅตาไ้



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔)



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดาไ้
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งานนโยบายและแผน

โทร.๐-๔๒๕๗-๘๓๐๐

โทรสาร ๐-๔๒๕๗-๘๓๐๐

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยแผนการดำเนินงานจะเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไกรวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งทางด้านการจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคนและสังคม การบริหารบ้านเมือง การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไกร ภายใต้แนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไกร รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไกรต่อไป

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน องค์กรชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ให้ความร่วมมือทำให้การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

(นายทรัพย์ทวี คำสุข)
ประธานคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไกร

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑	บทนำ	
	บทนำ	๑
	วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
	ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑
	ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ส่วนที่ ๒	บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	
	บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	๑๑,๒๐,๒๖

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาห้าปีและแผนการดำเนินงาน โดยแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้จึงได้รวบรวมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินงานจริงในพื้นที่ที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนส่วนรวมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร
๒. เพื่อควบคุมการทำงานของผู้บริหารในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้
๔. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
๕. เพื่อแสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้
๖. เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการปฏิบัติที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
๗. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินงานในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้และหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินงานในพื้นที่

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅดใต้ รวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่มีการดำเนินการจริงในพื้นที่จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลฤๅดใต้จากแผนพัฒนาห้าปี หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลฤๅดใต้ แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขั้นตอนที่ ๒ การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅดใต้ นำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅดใต้เพื่อพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅดใต้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ได้รับจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅดใต้ แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขออนุมัติ แล้วประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- ๑.เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร
- ๒.ทำให้การควบคุมการทำงานของผู้บริหารในการดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- ๓.ทำให้ทราบถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลฤๅดใต้
- ๔.ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅดใต้ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น และลดความซ้ำซ้อนของโครงการ
- ๕.ทำให้เกิดการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆในการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลฤๅดใต้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
- ๖.เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลฤๅดใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แนวทางการพัฒนา การพัฒนารายได้และส่งเสริมอาชีพ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๔									
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖				
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มทำกล้วยฉาบ	สนับสนุนโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	๓๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	สำนักงานปลัด อบต.กุดำเก้/หน่วยงานอื่น										
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหาร	สนับสนุนโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	สำนักงานปลัด อบต.กุดำเก้/หน่วยงานอื่น										
๓	โครงการฝึกอบรมกลุ่มชาวอินทรี	สนับสนุนโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ จำนวน ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	ฟาร์มตัวอย่างหนองปลาเคี้ยว	สำนักงานปลัด อบต.กุดำเก้/หน่วยงานอื่น										
๔	การดำเนินกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	๓๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓-๑๒	สำนักงานปลัด อบต.กุดำเก้										

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๗.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพชุมชน

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓				พ.ศ. ๒๕๖๔									
					'๒๕	'๒๖	'๒๗	'๒๘	'๒๕	'๒๖	'๒๗	'๒๘						
เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๒	สำนักงานปลัด อบต.กุดำเก้/หน่วยงานอื่น		↕												
โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพอุโบสถวิโรค	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพน้ำอุโบสถวิโรค	๓๐,๐๐๐	อบต.กุดำเก้	สำนักงานปลัด อบต.กุดำเก้/			*	*	↕									
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลให้กับเทศบาลเมืองนครพนม	๒๗๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๒	สำนักงานปลัด อบต.กุดำเก้/														
โครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	๓๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๒	สำนักงานปลัด อบต.กุดำเก้/														
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๒	สำนักงานปลัด อบต.กุดำเก้/หน่วยงานอื่น														